



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
พ.ศ.2561-2565

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

---

งานแผนงาน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล

เอกสารหมายเลข 3/2563

## ส่วนที่ ๒

### ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

#### วิสัยทัศน์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก ภายในปี ๒๕๖๕  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#### พันธกิจ

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

#### เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

#### ประเด็นกลยุทธ์

๑. คุณภาพผู้เรียน
๒. ครูมืออาชีพ
๓. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล
๔. เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

#### กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

## ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม

### ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น <i>ในระดับดีขึ้นไป</i>	- ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น <i>ในระดับดีขึ้นไป</i> ร้อยละ ๘๕ - ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ <b>ในระดับดีเยี่ยม</b> - และภาษาต่างประเทศที่ ๒ <b>ในระดับดีขึ้นไป</b> ร้อยละ ๘๕ - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น <i>ในระดับดีขึ้นไป</i> ร้อยละ ๘๕	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกพี่ลูกน้อง ไทยแลนด์ ๔.๐ ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.๖ ๑.๒ กิจกรรมค่ายวิชาการ ๑.๓ กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ๑.๔ กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาค และระดับประเทศ ๑.๕ กิจกรรมค่ายโครงการ (ม.๕/๑ - ๒๖) ๑.๖ กิจกรรมสอบวัดความรู้ O-NET ๑.๗ กิจกรรมค่ายวิชาการเฉพาะสาขา ๒. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๒.๑ กิจกรรมจัดทำตารางสอน/ปฏิทิน ๒.๒ กิจกรรมการนิเทศภายใน ๒.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการ ๒.๔ กิจกรรมติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ๒.๕ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
๒	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา	ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ ๘๕	๓. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓.๑ กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารร้อยละ ๑๐๐	๔. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ๔.๑ กิจกรรมสอนเสริม
๔	ร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร	ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	๕. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ๕.๑ กิจกรรมเวทีศักยภาพนักเรียนระดับโรงเรียน ๕.๒ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
๕	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	๖. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๖.๑ กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป ๖.๒ กิจกรรมสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป ๗. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ๗.๑ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๗.๒ กิจกรรมวันภาษาไทย ๗.๓ กิจกรรมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรม ๗.๔ กิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทย ๘. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ๘.๑ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ๘.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			<p>๘.๓ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน</p> <p>๘.๔ กิจกรรมที่สอนน้อง</p> <p>๘.๕ กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน</p> <p>๘.๖ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้</p> <p>๘.๗ กิจกรรมซ่อมเสริมทักษะคณิตศาสตร์</p> <p>๘.๘ กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์</p> <p>๘.๙ กิจกรรมจัดจ้างวิทยากรพิเศษ</p> <p><b>๙. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์</b></p> <p>๙.๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๙.๒ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์</p> <p>๙.๓ กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p> <p>๙.๔ กิจกรรมแข่งขันความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์</p> <p>๙.๕ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์</p> <p>๙.๖ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p><b>๑๐.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>๑๐.๑ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑๐.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา</p> <p>๑๐.๓ กิจกรรมตลาดนัดไอเดีย</p> <p>๑๐.๔ กิจกรรมค่ายวิชาการ (สังคมศึกษา)</p> <p><b>๑๑.โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะความสามารถของนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ</b></p> <p>๑๑.๑ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ</p> <p>๑๑.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน</p> <p>๑๑.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น</p> <p>๑๑.๔ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส</p> <p>๑๑.๕ กิจกรรมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ</p> <p>๑๑.๖ กิจกรรมวันสำคัญและเทศกาลนานาชาติ</p> <p>๑๑.๗ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม</p> <p><b>๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b></p> <p>๑๒.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ สู่อาเซียนและมาตรฐานสากล</p> <p>๑๒.๒ กิจกรรม ๑ คน ๑ สุนทรีย์ ๑ ดนตรี ปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑๒.๓ กิจกรรมประกวดแข่งขันระดับชาติ</p>

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			<p>๑๒.๔ กิจกรรมสอนเสริมปฏิบัติทางศิลปะนอกเวลาสำหรับนักเรียน</p> <p>๑๒.๕ กิจกรรมวิพิธทัศนา</p> <p>๑๒.๖ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ</p> <p><b>๑๓. โครงการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน</b></p> <p>๑๓.๑ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p> <p>๑๓.๒ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑</p> <p><b>๑๔. โครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนวิชางานเกษตร</b></p> <p>๑๔.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p><b>๑๕. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์</b></p> <p>๑๕.๑ กิจกรรมจัดการเรียนรู้</p> <p>๑๕.๒ กิจกรรมนิเทศการสอน</p> <p>๑๕.๓ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน</p> <p><b>๑๖. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT</b></p> <p>๑๖.๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ</p> <p><b>๑๗. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานช่าง</b></p> <p>๑๗.๑ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกทักษะ</p> <p><b>๑๘. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานธุรกิจ</b></p> <p>๑๘.๑ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p><b>๑๙. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานบ้านและสิ่งประดิษฐ์</b></p> <p>๑๙.๑ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๑๙.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ</p>
๖	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน	ผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน ร้อยละ ๑๐๐	<p><b>๑. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมจัดบริการแนะแนว ๕ บริการ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>๑.๓ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน</p> <p><b>๒. โครงการเสริมสร้างทักษะการทำงานและเรียนรู้ตามความสนใจ เสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของผู้เรียน</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์</p> <p>๒.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรมชุมนุม</p>

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๗	ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม	ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม ร้อยละ ๘๕	<p><b>๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ</p> <p>๑.๒ กิจกรรมวัดใจในโรงเรียน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง</p> <p>๑.๔ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ</p> <p>๑.๕ กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน</p> <p>๑.๖ กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๑.๗ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม</p> <p>๑.๘ กิจกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย</p> <p><b>๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.๔ – ม.๖</p> <p><b>๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว</p> <p>๓.๒ กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ม. ๔</p> <p>๓.๓ กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๓.๔ กิจกรรม Classroom Meeting</p> <p>๓.๕ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๓.๖ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน</p> <p>๓.๗ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน</p> <p>๓.๘ กิจกรรมระดับชั้น</p> <p>๓.๙ กิจกรรมคณะสี</p> <p><b>๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน</b></p> <p>๔.๑ กิจกรรมไหว้ครู</p> <p>๔.๒ กิจกรรมมุทิตาคารวะ</p> <p>๔.๓ กิจกรรมเวทีเยาวชน</p> <p>๔.๔ กิจกรรมอ่าลสถาบัน</p> <p>๔.๕ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย</p> <p><b>๕. โครงการธนาคารโรงเรียน</b></p> <p>๕.๑ กิจกรรมรักการออม</p>
๘	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย	ผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๑๐๐	<p><b>๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๑.๒ กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ</p> <p>๑.๓ กิจกรรมเทศมหาชาติ</p> <p>๑.๔ กิจกรรมมารยาทไทย</p> <p><b>๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมไหว้ครู</p> <p>๒.๒ กิจกรรมมุทิตาคารวะ</p> <p><b>๓. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี</p> <p>๓.๒ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p>
๙	ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐	<p><b>๑. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระหว่างประเทศ</p>

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอาเซียน ๒.๓ กิจกรรมวันอาเซียน
๑๐	ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม	ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐	๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดีมีสุนทรียภาพ ๑.๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ๑.๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาจังหวัดลพบุรี ๑.๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬานาการอมลีน ๑.๔ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพลศึกษา, กีฬาฟุตบอล ๗ สี ๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ๒.๑ กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ ๓.๑ กิจกรรมจิตอาสาพาสุขใจและให้บริการ ๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๔.๑ กิจกรรมปฐมพยาบาลดี ชีวิตเป็นสุข ๔.๒ กิจกรรมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ๔.๓ กิจกรรมประกวดโครงงาน ออย.น้อยแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน ๔.๔ กิจกรรม ออย. น้อยสัจจร รวมพลังสร้างเครือข่าย ๔.๕ กิจกรรม ออย. น้อยสอนน้องในสถานศึกษา

## ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑	ร้อยละของครูที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม	ครูที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๕	๑. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๑.๑ กิจกรรมการนิเทศภายใน ๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ๒.๑ กิจกรรมสารสนเทศ ๒.๒ กิจกรรมนิเทศภายใน ๒.๓ กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ ๒.๔ กิจกรรมศึกษาดูงาน ๒.๕ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
๒	ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ครูที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๘๕	๓. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓.๑ กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา ๓.๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน ๔. โครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ๔.๑ กิจกรรมนิเทศการศึกษา ๔.๒ กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ ๔.๓ กิจกรรมศึกษาดูงาน ๕. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ๕.๑ กิจกรรมนิเทศการสอน ๖. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๖.๑ กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ ๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗.๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ๗.๒ กิจกรรมนิเทศการสอนของครู ๘. โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ๘.๑ กิจกรรมนิเทศภายใน ๘.๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน
๓	ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	ครูที่มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	๙. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสู่ครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๙.๑ กิจกรรมนิเทศภายในและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๙.๒ กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน ๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐.๑ กิจกรรมศึกษาดูงาน ๑๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ๑๑.๑ กิจกรรมนิเทศการสอน ๑๒. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ (งานช่าง) ๑๒.๑ กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้



ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๓. งานทะเบียนและวัดผล ๑๓.๑ กิจกรรมบริหารงานทะเบียนวัดผล

**ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล**

**กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑	การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน	โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑ กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แผนงาน ๑.๒ กิจกรรมปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมวัสดุแผนงาน ๑.๓ กิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินตามผลการดำเนินงาน ๑.๔ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ๑.๕ กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานของโรงเรียน ๑.๖ กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนงาน ๑.๗ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานการเงินและบัญชี ๑.๘ กิจกรรมปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมวัสดุงานการเงินและบัญชี ๑.๙ กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน ๑.๑๐ กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
๒	การมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการของโรงเรียน	โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	๑. โครงการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑.๑ กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน ๑.๒ กิจกรรมซ่อมบำรุง วัสดุครุภัณฑ์ ๒. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒.๑ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ๓. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ๓.๒ กิจกรรมแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อิงสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ๔.๒ กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๓	การมีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง	๑. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และมุทิตา ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ๑.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร ๒. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ๒.๑ กิจกรรมดูงานในประเทศ
๔	การมีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน	โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่างเป็นระบบ	๑. โครงการพัฒนาสารสนเทศ ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ๑.๒ กิจกรรมจัดทำสารสนเทศ ๒. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒.๑ กิจกรรมสารสนเทศ ๒. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒.๑ กิจกรรมสารสนเทศ ๓. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓.๑ กิจกรรมจัดระบบสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสู่ครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.๑ กิจกรรมสารสนเทศ
๕	การมีการวางแผน และ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน	โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน ใฝ่ เรียน รู้ ทั่ว ถึง ทุก กลุ่มเป้าหมาย	๑. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ๑.๑ กิจกรรมจัดซื้อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศห้องสมุด ๑.๒ กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ๑.๓ กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด ๒. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และสิ่งแวดลอม ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนภาษาไทย ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้าภาษาไทย ๒.๓ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ๓. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ๓.๒ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔.๑ กิจกรรมป๋ายนิเทศ ๔.๒ กิจกรรมซ่อม/สร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๔.๓ กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ ๔.๔ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ICT ของนักเรียน โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๕. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			<p>สังคมศึกษาและวัฒนธรรม</p> <p>๕.๑ กิจกรรมพัฒนาคุณยัสังคมศึกษา</p> <p>๕.๒ กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์</p> <p>๖. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๖.๑ กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๗. โครงการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ</p> <p>๗.๑ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน</p> <p>๗.๒ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมสารธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๘. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์</p> <p>๘.๑ กิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์</p> <p>๘.๒ กิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวเนล ป้ายอิงค์เจ็ท</p> <p>๘.๓ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นสากล</p> <p>๘.๔ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมบำรุงเสียงตามสายและป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๙. โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น</p> <p>๙.๑ กิจกรรมจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น</p> <p>๑๐. โครงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๑๐.๑ กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย</p> <p>๑๑. โครงการพัฒนางานไอศตทัศน์ศึกษา</p> <p>๑๑.๑ กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีงานไอศตทัศน์ศึกษา</p> <p>๑๒. โครงการพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย</p> <p>๑๒.๑ กิจกรรมเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบวงจรส่วนตัว นำสัญญาณด้วยใยแก้วนำแสง ๑๕๐/๓๐ MB</p> <p>๑๒.๒ กิจกรรมเช่าสัญญาณโดยใช้ internet packet ความเร็ว ๑๐๐/๑๐ MB</p> <p>๑๒.๓ กิจกรรมค่าเช่าโดเมนเนม ของโรงเรียน</p> <p>๑๒.๔ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต</p> <p>๑๓. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ</p> <p>๑๓.๑ กิจกรรมรักษาความปลอดภัย</p> <p>๑๓.๒ กิจกรรมจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย</p>
๖	การมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา	โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลการบริหารและการจัด	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพการจัด

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	ของโรงเรียน	การศึกษาย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	การศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน
๗	การมีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนมีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ</li> <li>- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี</li> <li>- พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง</li> </ul>	๑. โครงการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ๑.๑ กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี ๑.๒ กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ๒. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑.๑ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ๓. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

### ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

#### กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑	การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมี เครือ ข่าย ทั้ง ใน และ ต่างประเทศในการร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	โรงเรียนมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีเครือข่าย ทั้งใน และ ต่างประเทศในการร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน	๑. งานทะเบียนวัดผล ๑.๑ กิจกรรมติดตามนักเรียนที่ผลการเรียน ๐, ร และ มส. ๒. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒.๑ กิจกรรม Classroom Meeting ๒.๒ กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ๒.๓ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓.๑ กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี งานราชพิธี ๓.๒ กิจกรรมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๓.๓ กิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ๓.๔ กิจกรรมทำบุญ การกุศลต่าง ๆ จากหน่วยงานในชุมชน